

ความเป็นไปอย่างละเอียดลึ้นรู้ดีว่านายน้อยถูกจับให้หมั้นหมายจาก ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายโดยพลการ

หว่าเหนียนหนาวสั้นขึ้นมา ทันใดนั้นก็นึกถึงเมื่อสองปีก่อนตอนที่ บังเอิญได้ยินเสียงกราดกรี้วยออกมาตรงหน้าต่างโดยไม่ได้ตั้งใจว่า...

'ข้ามองนางเป็นน้องสาวมาโดยตลอด ให้เธอน้องมาเป็นภรรยา พวกท่านใครเคยถามความคิดเห็นข้าบ้าง!'

สองปีผ่านไป สุธยีนน้อยสุขภาพอ่อนโยน เอาใจใส่เสมอต้นเสมอปลาย ทำหน้าที่ลูกสะใภ้ที่ดีของจวนเซียวกั้วกงได้อย่างไม่มีขาดตกบกพร่อง หว่าเหนียนไม่เคยเห็นสีหน้าขุ่นเคืองใจแม้เพียงเล็กน้อยจากนางเลย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ได้ทราบชื่อนายน้อยจะกลับมาฉลอง ปีใหม่ที่เมืองหลวง สุธยีนน้อยยังทำงานจนหัวหมุน ประเดี๋ยวก็จัดการ เรื่องในชีวิตประจำวัน ประเดี๋ยวก็เตรียมน้ันเตรียมนี่ และยังคอยดูแล เอาใจใส่สุขภาพร่างกายของพ่อแม่สามี อีกทั้งดูแลทั้งนอกและในจวนกั้วกง อย่างเช่นดูแลจัดการของขวัญสิ้นปีให้แก่ญาติสนิท ของเช่นให้บรรพบุรุษ หมูบ้าน ร้านค้า และที่ดิน

ก่อนลมหนาวจะพัดมา โรคเก่าของสุทธยีนกั้วกงก็กำเริบขึ้นมาอีก กลางดึกไอและหอบอยู่บ่อยๆ นอกจากสุทธยีนน้อยจะเชิญหมอหลวง มาตรวจรักษาโดยเร่งด่วนแล้ว ยังคอยเฝ้าไข้ข้างเตียงด้วยตนเองและ ผลัดเปลี่ยนกับแม่นมส่วนตัวไม่กี่คนคอยเฝ้ายามกลางคืน

บางครั้งหว่าเหนียนก็คิดว่าสุทธยีนน้อยดูเหมือนรูปร่างบอบบาง ลมพัดมาก็ทำให้ล้มลงไปได้ทุกเมื่อเช่นนั้น อดทนแบกรับภาระหนักหนา เหล่านี้ได้อย่างไรกัน

ความเอียงอายบนใบหน้าที่อยู่ใต้ผ้าคลุมหน้าสีแดงของนางพลัน
สลายไปอย่างรวดเร็ว ใบหูได้ยินน้ำเสียงทุ้มต่ำที่คุ้นเคยตอบกลับไปที่
'กระหม่อมรับบัญชา!'

ทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและวุ่นวาย แต่นางยังคงตระหนกถึง
ชั่วขณะที่ย่างก้าวอันมั่นคงกำลังจะก้าวจากไปได้ นางทนไม่ได้จึงร้องเรียก
ออกไปด้วยความร้อนใจ 'ท่านพี่!'

ผีเฝ้าหยุดลงทันที ความรู้สึกตึงเครียดบีบรัดเข้ามาอย่างหนักหน่วง
...ขอให้ท่านโปรดรักษาตัว พลอดภัยกลับมา

ระหว่างพวกเขาทั้งคู่มีแขกเหรื่ออยู่มากมายเช่นนี้ อีกทั้งมีชั้นที่
จากในวังมาถ่ายทอดพระราชโองการ นางจึงทำได้เพียงกลั๊กลิ้นคำพูด
ที่แท้จริงจากกันบึ้งของหัวใจลงไป แล้วเปลี่ยนเป็นคำอวยพรที่ฉาบด้วย
ความเคร่งขรึมเห็นแก่เรื่องแคว้นเป็นสำคัญ...

'ข้าขอให้ท่านทำลายศัตรูให้สิ้น มีชัยชนะกลับมา!'

หลังจากลิ้นคำแล้ว แขกเหรื่อรอบด้านต่างพากันชื่นชม ทว่านาง
กลับไม่ได้ยินเสียงตอบรับของเขา หัวใจยิ่งจมดิ่งลงเรื่อยๆ

นางไม่ควรเปิดปากพูดออกไปใช่หรือไม่ นางก่อบัญหาให้เขาแล้ว
ใช่หรือไม่

'อืม'

เสียงตอบรับเย็นชาเช่นนั้นบางเบาราวกับเสียงลมพัดผ่านไป
ชั่วพริบตา จนถึงตอนนี้นางยังคงสับสนอยู่บ้างว่าจริงๆ แล้วตอนนั้น
เขาอาจไม่ได้พูดอะไรเลย เสียงนั้นเป็นเพียงเพราะนางกระวนกระวายใจ
แล้วนี่ก็ขึ้นมาเองทั้งหมดใช่หรือไม่

